

Số: 83 /BC-SGTVT

Trà Vinh, ngày 06 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO
Công tác dân vận chính quyền quý I năm 2019

Thực hiện Công văn số 494/SNV-CCHC ngày 25/4/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc thống nhất đề cương và thời gian gửi báo cáo công tác cải cách hành chính và dân vận chính quyền.

Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền quý I năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác dân vận chính quyền:

Đảng ủy và chính quyền luôn quan tâm và tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền như: Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 20/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận; Công văn số 42/TTg-TH ngày 07/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo công tác dân vận chính quyền; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 3570-QĐ/TU ngày 19/5/2010 của Ban Thường vụ tỉnh ủy “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh”; Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32-CT/TU ngày 20/8/2013 của Tỉnh ủy Trà Vinh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 1893-QĐ/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016- 2020; Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 04/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh

ủy về khắc phục hạn chế, khó khăn trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Kết quả đã triển khai được 01 cuộc với 153 lượt công chức, viên chức và người lao động tham dự.

Nhìn chung, qua công tác triển khai, quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, khả năng hoàn thành nhiệm vụ và ý thức trách nhiệm phụ vụ nhân dân.

2. Công tác dân vận gắn với thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”

- Các tổ chức đoàn thể thể hiện tốt vai trò của mình thông qua việc tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư nguyện vọng, những vấn đề bức xúc tại cuộc họp định kỳ với Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tìm giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Thông qua Hội nghị công chức, viên chức và người lao động các đơn vị trực thuộc Sở đã rà soát, điều chỉnh, ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt Quy chế hoạt động tại cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt việc niêm yết công khai, minh bạch các hoạt động về tài chính, chi tiêu, mua sắm; dân chủ trong công tác đánh giá, quy hoạch đào tạo, đề bạt cán bộ, công chức, viên chức; niêm yết công khai các thủ tục hành chính, lấy ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân về các thủ tục hành chính của đơn vị.

- Đơn vị thường xuyên phối hợp với Tổ tiếp công dân của Sở thực hiện công tác tiếp công dân trong giờ hành chính, hàng tuần để lắng nghe ý kiến, phản ánh và giải thích kịp thời các vướng mắc, kiến nghị của công dân nhằm tham mưu tốt cho Ban lãnh đạo Sở trong công tác tiếp công dân. Trong quý không đơn thư khiếu nại của người dân.

Nhìn chung, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan có nhiều chuyển biến tích cực, tính dân chủ trong hoạt động cơ quan của các đơn vị trực thuộc Sở từng bước được nâng lên và mang hiệu quả thiết thực, tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở và đã phát huy tốt vai trò của Thủ trưởng đơn vị trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy được tinh năng động sáng tạo của tập thể và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đảm bảo được sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ cơ quan.

3. Công tác dân vận gắn với việc thực hiện chính sách xã hội, chính sách dân tộc- tôn giáo:

Đảng ủy, chính quyền thường xuyên tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân và đảng viên, công chức, viên chức đóng góp kinh phí thực hiện các chương trình chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức 01 cuộc thăm viếng các mẹ Việt Nam anh hùng do ngành phụng dưỡng và tổ chức đoàn đi chúc tết cán bộ về hưu của ngành; với tổng số tiền 10.200.000 đồng.

4. Tình hình thực hiện công tác dân vận gắn với cải cách hành chính:

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Quyết định số 1949/QĐ-UBND

ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP. Công văn số 126/UBND-THNV ngày 11/01/2019 của Ủy ban nhân dân về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Kết quả, đơn vị đã rà soát và đề xuất thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh với 24/96 thủ tục hành chính chiếm tỷ lệ 25% (quy định tối thiểu 20%) thủ tục hành chính thực hiện 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) của đơn vị. Đồng thời dự kiến thời gian giải quyết thủ tục hành chính 4 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là 02 ngày trong tuần (thứ hai và thứ năm) và công bố trên website của đơn vị.

Triển khai và thực hiện tốt Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 20/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện phương châm hành động năm 2019 “Hành động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Sáng tạo, Về đích” và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực thi công vụ gắn với công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh”. Kế hoạch thực hiện mô hình thí điểm “chính quyền, công sở thân thiện” theo Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh “về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Kết quả, Kết quả, đơn vị đã thực hiện 2.799 lượt thủ tục hành chính và trong đó có 261 lượt thủ hành chính chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích.

5. Công tác dân vận gắn với công tác tiếp công dân, đối thoại với dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Lãnh đạo Sở chỉ đạo bộ phận chuyên môn và đơn vị trực thuộc kịp thời tiếp nhận và xử lý đúng quy định của pháp luật những phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân theo thẩm quyền. Đồng thời ban hành Thông báo số 47/TB-SGTVT ngày 17/01/2019 lịch tiếp công dân năm 2019 và niêm yết tại Văn phòng Sở, trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Kết quả, đơn vị không có đơn thư phản ánh, kiến nghị về thực hiện thủ tục hành chính.

6. Công tác dân vận gắn với công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, trật tự, an toàn xã hội, trật tự cơ quan

Đơn vị luôn tăng cường thực hiện công tác dân vận gắn với công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ cơ quan; thường xuyên giáo dục ý thức cho đảng viên và quần chúng giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phân công công chức, viên chức trực đảm bảo an toàn cơ quan trong ngày nghỉ lễ, tết.

Nhìn chung mỗi đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc và trật tự an toàn cơ quan, đơn vị.

7. Tình hình thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức:

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Nhìn chung tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức ngày càng nâng cao, đặc biệt là giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tạo niềm tin cho người dân.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi:

- Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt đến cấp ủy chi bộ và công chức, viên chức về công tác dân vận, qua đó đã góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; thực hiện phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

- Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, sự phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể được duy trì, hoạt động có nề nếp; đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, đúng quy định.

- Công chức, viên chức tại các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp với dân lòng bước nâng cao về nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong tiếp công dân.

- Công tác vận động quần chúng nhân dân trong hiến đất, kinh phí xây dựng giao thông nông thôn được phát huy hiệu quả, góp phần giảm phân đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Hạn chế:

- Việc triển khai công tác dân vận chủ yếu là các văn bản chỉ đạo, chưa tổ chức triển khai thành phong trào thường xuyên; công tác kiểm tra, phát hiện nhân rộng những mô hình, cá nhân xuất sắc, điển hình về “dân vận khéo” để nhân rộng đôi lúc chưa kịp thời.

Nhận thức của một số công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận chưa sâu sắc và đầy đủ, đôi lúc còn xem nhẹ, coi công tác dân vận là của các đoàn thể, không thuộc lĩnh vực chuyên môn.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tổ chức triển khai, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các văn bản liên quan về công tác dân vận chính quyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Thực hiện tốt công tác dân vận gắn với đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” làm tiền đề thúc đẩy thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ và công khai.

4. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác tại bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân đúng hẹn; thực hiện tốt công tác tiếp dân và xử lý các khiếu nại tố cáo của công dân; kết hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động chuyên môn của ngành với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các đơn vị trực thuộc; tăng cường thực hiện nề nếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức trong toàn đơn vị.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền quý I năm 2019 của Sở Giao thông vận tải. / *ml*

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Phan Anh Quốc
Phan Anh Quốc

